

UBND TỈNH KON TUM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: /STNMT-CCQLĐĐ

V/v đề nghị lập thủ tục ký Hợp đồng thuê đất đối với các dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho thuê đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày tháng năm 2020

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp có tên trong danh sách.

Căn cứ các Quyết định cho thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Trên cơ sở kiểm tra, rà soát hồ sơ thuê đất của các dự án trên địa bàn tỉnh Kon Tum, một số đơn vị, doanh nghiệp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định cho thuê đất thực hiện dự án nhưng chưa lập thủ tục ký Hợp đồng thuê đất. Đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp có tên trong danh sách kèm theo liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn lập thủ tục kê khai xác định nghĩa vụ tài chính và ký Hợp đồng thuê đất theo quy định.

(Có danh sách các đơn vị, doanh nghiệp chưa ký Hợp đồng thuê đất kèm theo).

Đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp nêu trên nghiêm túc thực hiện, trường hợp vướng mắc trong quá trình thực hiện có báo cáo bằng Văn bản gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Chi cục Quản lý Đất đai địa chỉ: Số 06 đường Ngô Thị Nhậm, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum trước ngày **15 tháng 9 năm 2020** để tổng hợp.

Quá thời gian nêu trên, các đơn vị không liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc không có báo cáo phản hồi, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp, xử lý theo quy định.

(Trong quá trình giải quyết công việc nếu có vướng mắc xin liên hệ số điện thoại: 02603.865.028 hoặc Email: ccqlddkt@gmail.com).

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Cục thuế tỉnh cung cấp thông tin việc kê khai nộp tiền thuê đất và thông báo đơn giá thuê đất của các tổ chức kinh tế nêu trên *(nếu có)*, gửi thông tin đến Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày **15 tháng 9 năm 2020** để tổng hợp.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh (biết để th/h);
- Văn phòng ĐKĐĐ (biết để th/h);
- Trung tâm CNTT TNMT Sở (đăng tin);
- Lưu VT, CCQLĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

A Byot